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Tiger Woods 
ที่มา: https://usatgolfweek.files.wordpress.com/2017/12/ 

tiger-woods-return-d.jpg?w=1000&h=600&crop=1 
 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เรื่อง Tiger Woods เป็นเรื่องที่น่าสนใจ นอกจากเขาจะเป็น
นักกอล์ฟผู้ย่ิงใหญ่แล้ว ก็เป็นลูกครึ่งไทยด้วย รัฐบาลชุดน้ีน่าจะเชิญเขามาและให้เป็นที่ปรึกษา เขาเป็นแบรนด์
ของโลก ถึงเขาจะหายไป 5 ปีและมีปัญหาต่างๆ เขาเก่งด้านกอล์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่มีผู้ชมทั่วโลกและสร้าง
ผลกระทบย่ิงใหญ่ มีนักกอล์ฟไทยระดับโลกหลายคน ผู้ชายได้แก่ กิรเดช อภิบาลรัตน์ ผู้หญิงได้แก่ เอรียา จุฑา
นุกาล ทําให้ประเทศไทยเป็นแบรนด์ทั่วโลก  
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กิรเดช อภิบาลรัตน ์

ที่มา: http://static.naewna.com/ 
uploads/news/source/324723.jpg 

เอรียา จุฑานกุาล 
ที่มา: http://www.chiangmainews.co.th/ 

page/wp-content/uploads/2017/ 
11/559000004794305.jpeg 

 
ประเด็นคือไม่มีใครคิดว่า Tiger Woods จะหายไปนานถึง 5 ปี แล้วจะกลับมาได้ เพราะว่าเขาอายุมากขึ้นเป็น 
42 ปีแล้ว ถ้าเขามีอายุ 50 ปีจะถูกไล่ไปเล่นในระดับ senior เขามีความมุ่งมั่น ยังไม่ชนะแต่เขาก็กลับมาแล้ว 
เขาแสดงให้เห็นว่าคนเราต้องต่อสู้กับความเจ็บปวด เรียกว่า Learning from Adversity  หลังจากที่ Tiger 
Woods ขับรถชนคนอ่ืนแล้วก็ไปผ่าหลัง 4 ครั้ง แต่ละคร้ังที่ผ่ามาก็ไม่ได้กลับไปสู่สภาพเดิม เวลาที่เขาตีกอล์ฟก็
ดูเหมือนว่าจะไม่รอด เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ติดตามทําให้ทราบว่าเขาอยู่ในอันดับ 7 หรือ 8 
บ้านหลังเขากลับมาเป็นแชมป์ได้ เมื่อสองสามวันที่ผ่านมา รายการใหญ่ช่ือ The Master เขาชนะมาต้ังเยอะ 
ถ้าเราเคยสําเร็จมาแล้ว และเราอาจจะผิดพลาดบ้าง ทําอย่างไรเราจึงจะต่อสู้กับปัจจัยต่างๆแล้วก็กลับมา 
คนเราต้องมองถึงความย่ังยืน ไม่ว่าเราจะมีอายุเท่าไหร่ชีวิตก็ต้องมีความหมาย ไม่ได้หมายความว่า เราต้องเก่ง
ทุกเรื่องแต่ต้องพยายามรักษามาตรฐานหรือ Consistency ดาราบางคนมีช่ือเสียงขึ้นมาแล้วก็หายไป อยากคน
ไทยได้คิด บางคนกําลังปลุกป้ันให้ลูกอายุ 12 ถึง 14 ปีมาเป็นนักฟุตบอลหรือนักกอล์ฟ ถ้าเขาผิดหวังขึ้นมาจะ
จัดการตัวเขาเองอย่างไร บางคนเรียนเก่งแต่อาจจะผิดพลาดบ้าง 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า Tiger Woods เป็นตัวอย่างที่ดีของคนสู้ชีวิต หากเราเรียนรู้ประวัติของ 
Tiger Woods จะเห็นว่าเขาผ่านการเลี้ยงดูอย่างทุ่มเทจากพ่อแม่ของเขา น่าเสียดายในวงการกีฬาไทย ที่ด้ิน
รนโดยองค์กรแต่ละส่วน องค์กรภาครัฐให้เงินแต่ละคนไม่ค่อยพอ กลายเป็นว่าทุกคนต้องออกเงินและแรงเอง 
ถ้าวงการกีฬาไทยมีระบบการสร้างคนที่มีคุณภาพ และทุ่มเทอย่างจริงจังทุกภาคส่วน ก็จะได้บุคลากรที่ดีใน
วงการกีฬา  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  กล่าวว่า ไม่ควรมองเฉพาะกีฬาแต่ควรมองสาขาอ่ืนด้วย เช่น นักดนตรี 
นักแสดง คนทํางานในปัจจุบันเมื่อเกิดความสําเร็จต้องดูว่าความสําเร็จน้ันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร แล้วจะสามารถ
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ไปยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น  ในการทําอะไรก็ตามความสําเร็จน้ันไม่ได้มาจากประเทศไทย ต้องวัดใน
มาตรฐานโลก ถ้าเขามีปัญหาหรือล้มเหลวขึ้นมา บางคนก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกอย่างไร เรียกว่า Pain is Gain. 
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดํารัสว่า ขาดทุนคือกําไร ในบางช่วงของชีวิต ก็ต้องมีความล้มเหลวบ้าง แต่
เน่ืองจากชีวิตคนเรายาวนาน บางคนถึงจุดสูงสุดแล้วก็ตกลงมา หนังสือเล่มหน่ึงบอกว่าเขาโค้ชเฉพาะคนที่
ประสบความสําเร็จในครั้งแรก แล้วไม่ประสบความสําเร็จอีก เขาประมาทคิดว่าสําเร็จแล้วก็จะสําเร็จต่อไป  

ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยการเรียนหนังสือหรือการพัฒนาคนโดยทั่วๆไป ก็จะถ่ายทอดความรู้
ให้กับคน มีอาจารย์มาสอนก็สอนวิชาต่างๆ แต่ก็ลอกมาจากตํารามาก คนจึงเบ่ือเพราะเรียน 5-6 ช่ัวโมงก็ไม่ได้
ประโยชน์อะไรขึ้นมา เพราะฉะนั้นวิธีการเรียนในมหาวิทยาลัยเรียก Active Learning ให้คนฟังกับอาจารย์มี
ส่วนร่วมกัน เมื่อรู้อะไรอย่างหน่ึงก็อาจจะออกไปดูงานนอกสถานที่ หรือเอาไปทําให้เขามีส่วนร่วมอยากเป็น 
workshop ขึ้นมา แต่อาจารย์บางคนก็ทําไม่เป็น ก็สอนข้างเดียว ไม่ได้ทํางานแบบ Team Learning ไม่ว่าจะ
เป็นหลักสูตรอะไรศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็สร้างทีม บางคนก็เป็นผู้ประสานงาน เมื่อทํา workshop เราก็เข้า
ไปกระตุ้น เวลาทํา workshop เราก็ให้เขามีบทบาทร่วมกัน บางคร้ัง workshop บางแห่งก็มีคนเก่งพูดคน
เดียว จริงๆแล้ว workshop ต้องเน้น Learn-Share-Care เรียนรู้แล้วแบ่งปันกัน นําความหลากหลายของ
ความคิดมาผสมกัน ถ้ามีการปะทะกันทางปัญญา ก็เหมือนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเรียกว่า Learn-Share-
Care เป็นการแลกเปล่ียนมุมมองในเรื่องที่คิดไม่เหมือนกัน เช่น เสื้อเหลือง เสื้อแดง คิดไม่เหมือนกัน ไม่ได้
แปลว่า เป็นศัตรูกัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จึงชอบแนวคิด Value Diversity มาจากความหลากหลายของ
ความคิดที่เกิดขึ้น แล้วก็ต้องนํามาผสมผสานกันให้เกิดความสามัคคี เพราะว่า ถ้าคิดเหมือนกัน บางทีก็คิดผิด 
เหมือนนําคนที่ทํางานด้านการเงิน 10 คนมาคุยกัน จะเกิดความโลภขึ้นมา ขอฝากครูโรงเรียนมัธยมไว้ว่า เวลา
มาเข้ากลุ่ม ก็นําคนที่มาจัดกิจกรรมสักกลุ่มหน่ึง คนเรียนเก่งและคนเล่นกีฬามาคุยกัน มิฉะน้ัน คนเรียนเก่งจะรู้
เฉพาะวิชาการ พอไปถามเร่ืองประชาธิปไตย เขาก็ตอบว่า เขาเรียนฟิสิกส์ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ ถ้าเป็นอย่างน้ี
แล้ว คนในเมืองไทยจะรอบรู้ได้อย่างไร 

 งานอุ่นไอรัก คลายความหนาวเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯให้จัด
งาน ณ อดีตพระราชฐานในหลวงรัชกาลที่ 5 ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของในหลวง
รัชกาลที่ 5 ทําให้เข้าใจเรื่องทุนทางวัฒนธรรม  
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บรรยากาศงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 

ที่มา: https://www.facebook.com/AoonIRak/ 
https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2018/02/S__4825115.jpg 

http://img.atimeonline.com/ion/00/0D/BE/3518.jpg 
https://travel.mthai.com/app/uploads/2018/02/ 

27545437_1967306896853527_5199157206968243445_n.jpg 
https://www.jwrealestate.co.th/wp-

content/uploads/2018/02/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%88
%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81_%E0%B9%91%E0%B9%98%E0%B9%90

%E0%B9%93%E0%B9%90%E0%B9%96_0002-1024x684.jpg 
 
ทฤษฎีทุนมนุษย์ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ซึ่งขยายมาจากแนวคิดของ Prof. Gary Becker เจ้าพ่อ

ทางด้านเศรษฐศาสตร์เมื่อ 50 ปีที่แล้ว เขามองว่า มนุษย์เราเกิดมาเท่ากัน ถ้าลงทุนเรื่องโภชนาการและ
การศึกษา คนหน่ึงก็จะมีศักยภาพและรายได้มากกว่า ก็เป็นที่รู้ กันว่า คนเรียนจบปริญญาตรีต้องมี
ความสามารถโดยเฉลี่ยมากกว่าคนจบม.6 ในปัจจุบัน  
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สถานการณ์เปลี่ยนไป คนที่เรียน Harvard เช่น Mark Zuckerberg หรือ Bill Gates ก็ไม่เรียนต่อ แต่ออกมา
ทํางาน เป็นตัวอย่างของคนที่มีปัญญาโดยไม่ต้องมีปริญญา  

 
 

Mark Zuckerberg 
ที่มา: https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/thumb/f/fe/ 

Mark_Zuckerberg_em_setembro_de_2014.jpg/ 
220px-Mark_Zuckerberg_em_ 

setembro_de_2014.jpg 

Bill Gates 
ที่มา: https://www.thesun.co.uk/ 
wp-content/uploads/2017/04/ 
nintchdbpict000317667430.jpg? 
strip=all&w=960&quality=100 

 
บางทีเราคิดว่า คนเก่งจะต้องจบปริญญาเอก แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนขับแท็กซี่บางคน ผู้ประกอบการใน
ต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุดรธานี อุบลราชธานี หาดใหญ่ สงขลา หรือเถ้าแก่ต่างๆ ก็อาจจะไม่ได้จบการศึกษาสูง
นัก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จึงได้ขยายปัจจัยที่มันไปเสริมทุนมนุษย์ของ Prof. Gary Becker และเป็นที่มาของ 
8K’s และ 5K’s ใน 8K’s มีเรื่องทุนทางจริยธรรม ถ้าเรียนหนังสือมาก แต่ขี้โกง ก็ไม่ได้ จึงได้ใส่ทุนทางปัญญา 
(Intellectual Capital) คือ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น จากน้ันก็ใส่ทุนแห่งความสุขเข้าไป ในการทําสิ่งต่างๆ ถ้ามี
แต่เงิน ก็ไม่มีความสุข ความสุขของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์แยกระหว่าง Happiness at Work และ Happy 
Workplace ออกจากกัน Happiness at Work หมายถึงขณะที่ทํางานอยู่ ตัวอย่างของ Happy Workplace 
ได้แก่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทยที่มีบรรยากาศการทํางานที่ดี มีห้องสมุด มีการแจกหนังสือ มีห้องออกกําลังกาย แต่
พนักงานเองอาจไม่มี Passion ในการทํางาน ก็ทําได้ครึ่งเดียว ในปัจจุบันน้ีบางคนมี Laptop น่ังอยู่ที่ร้าน
กาแฟ เขามีความสุขในการทํางานกับคอมพิวเตอร์ของตน ไม่จําเป็นต้องเข้าสํานักงานก็ได้ ตอนน้ี คนจะทํางาน
ที่ใดก็ได้ มีอีกทุนคือทุนทางวัฒนธรรม แต่ก่อนน้ีคนมักคิดว่า วัฒนธรรมเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ หรือเป็น
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ของท่ีเก็บไว้ที่กรมศิลปากร มีฝ่ายโบราณคดี แต่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ใส่เข้าไปไว้ในทุนมนุษย์เพราะมนุษย์ที่
เกิดมาในประเทศใดก็ตามแล้วก็ผ่านสังคมใดก็ตาม คนน้ันก็จะได้รับการปลูกฝังทางวัฒนธรรมในตัว เช่น ใน
ปัจจุบันเราเปรียบเทียบคนไทยกับคนอเมริกัน หรือเปรียบเทียบคนผิวดําในแอฟริกากับคนผิวดําที่ย้ายถิ่นไปอยู่
ในสหรัฐอเมริกา ทุนทางวัฒนธรรมของคนผิวดําทั้งสองกลุ่มไม่เหมือนกัน คนผิวดําที่อยู่ในประเทศของตน
ประกอบด้วยศาสนา พิธีกรรม ครอบครัว อาหารการกิน ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมของประเทศตน แต่กลุ่มที่
ย้ายถิ่นไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ก็ได้รับวัฒนธรรมแฮมเบอร์เกอร์ของอเมริกา ดังน้ันทั้งสองกลุ่มน้ีมีทุนทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 

คนกล่าวถึงละครบุพเพสันนิวาสมาก วันหน่ึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ไปบอกนายวีระ โรจน์พจน
รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้ไปขยายทุนทางวัฒนธรรมจากละครเร่ืองน้ีแล้วส่งออกไปทั่วโลก
คล้ายๆแดจังกึม ทุนเหล่าน้ีอยู่ในตัวเรา แต่คนไทยบางกลุ่มก็ไปคลั่งไคล้ K-Pop แต่ไม่ช่ืนชมของดีในไทย ไปช่ืน
ชมวัฒนธรรมอ่ืนแทน แล้วเราจะสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทุนทางวัฒนธรรมไทยได้อย่างไร เราก็ต้องหวงแหนทุนทาง
วัฒนธรรมของเรา 

 

 
 

ที่มา: https://www.thairath.co.th/media/ 
hBbh9CaTZ6uQMQNI4HGSJdA0jhOrVuci4gAWRFjLnAXdzsNBrY0Xwy7m8DXH9Tt0Lfpt9yP.jpg 
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ที่มา:http://2.bp.blogspot.com/-55q1WUj35Y/VUWxnn15PZI/ 
AAAAAAAACRw/IJvFXQr5ycg/s1600/2121.jpg 
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งานอุ่นไอรัก คลายความหนาวและละครบุพเพสันนิวาสเป็นกรณีศึกษาทุนทางวัฒนธรรม ในทฤษฎี
ของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ทุนทางวัฒนธรรมเกิดมาจากตัวเรา ไม่ได้ออกมาเป็นวัดพระแก้ว คือตัวเราเป่ียมไป
ด้วยทุนทางวัฒนธรรมแต่คนไทยอาจจะไม่รู้ว่าตนเองก็มีทุนทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ซาบซึ้งกับมัน หัน
กลับไปช่ืนชมวัฒนธรรมอ่ืน 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา คนไทยช่ืนชมหลายสิ่ง ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีรับ
วัฒนธรรมและเทคโนโลยีหลายอย่างจากท่ัวโลกได้อย่างรวดเร็ว ถ้ารับสิ่งต่างๆเหล่าน้ีมาโดยปราศจากการ
วิเคราะห์และเลือก แล้วไม่ได้นําไปพัฒนาต่อยอด ถ้าคนไทยทําเรื่องทุนทางวัฒนธรรมให้ดี ก็น่าจะทํารายได้เข้า
สู่ประเทศได้มหาศาลควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวและการส่งเสริมค่านิยมแบบไทย นอกจากมี K-Pop แล้ว ก็ต้อง
มี Thai Pop ด้วย การเรียนการสอนของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่ค่อยส่งเสริมให้เด็กไทยคิดหรือมองแบบ
ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีหรืออีกหลายประเทศมอง ประเทศเหล่าน้ีส่งออกวัฒนธรรมได้ ประเทศไทยมีงานน้ี
คือ งานอุ่นไอรักคลายความหนาวและละครบุพเพสันนิวาสที่น่าจะต่อยอดได้ ถ้าพวกเรามองไกลอย่างแท้จริง 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  กล่าวว่า ประเทศไทยมีความรํ่ารวยทางวัฒนธรรมแต่เน่ืองจากระบบ
การศึกษาไทยอ่อนแอจึงรับวัฒนธรรมโดยไม่รู้ตัวและก็ไม่ได้ค้นหาตัวเองว่า ประเทศไทยมีอะไรดีอยู่ การที่ยุคน้ี
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ก็ทรงเน้นส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น การแต่งชุดไทย ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยงาม ในหลวง
รัชกาลที่ 10 ทรงเป็นพระราชปนัดดาในรัชกาลที่ 5 เรื่องน้ีก็เป็นจุดแข็งอย่างหน่ึงของประเทศไทย แต่คนไทย
คิดไม่เป็น เห็นด้วยกับคุณวิชัยว่า คนไทยไม่สนใจรากเหง้าของตนเอง เราต้องรู้รากเหง้าของเรา ไม่ใช่เฉพาะ
เรื่องความสําเร็จในชีวิต บางทีบางคนเกิดมาในสังคมที่ยากจน หรือเกิดในต่างจังหวัด บางทีมีความหมาย
มากกว่าเกิดในกรุงเทพ กรุงเทพมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ไม่ชัดเจน ครอบครัวของศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
เติบโตมาจากนครสวรรค์ คุณวิชัยก็โตมาที่หาดใหญ่ รุ่นศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ไม่มีวัฒนธรรมมากนัก แต่ได้มา
จากรุ่นบิดามารดาท่ีเกิดในต่างจังหวัด มารดาศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เกิดที่อยุธยา แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องไป
อยุธยาบ่อยๆ อันที่จริงศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับอยุธยาหลายคร้ังเพ่ือช่วยมารดา เวลาที่
ไปพยุหะคีรี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็คิดถึงบิดา ถ้าคนเราไม่มีรากเหง้า แล้วจะทราบได้อย่างไรว่ามาจากที่ใด 
วัฒนธรรมจีนมีความลึกซึ้งมาก จะย้อนกลับไปในอดีต ก่อนหน้าการออกอากาศครั้งน้ีไม่ก่ีวัน ศ.ดร.จีระ หงส์
ลดารมภ์ได้ฟังรายการของคุณสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ก็นําครอบครัวกลับไปแสวงหารากเหง้าของเขาในเมืองจีน 

ละครบุพเพวันนิวาสทําให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาจับประเด็นได้ แต่ท่านก็ต้องเข้าใจว่ากระทรวง
วัฒนธรรมไม่ได้เป็นรองกระทรวงอ่ืนๆ ไม่ใช่รับมอบนโยบายแล้วทํางานพอเป็นพิธี แค่จัดเผยแพร่ แต่ต้องเขียน
เป็นแผนออกมาว่า ประเทศไทยจะมีรายได้จากวัฒนธรรมเท่าไร ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยเข้าไปเป็นโค้ชให้
กระทรวงวัฒนธรรมหลายครั้งในสมัยที่คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์เป็นปลัดกระทรวง คนที่ทํางานกระทรวงน้ี
เรียนมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เรียนด้านโบราณคดี แต่พอเป็นเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ การหารายได้ การ
สร้างภาพยนตร์ การทําบทละคร กระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องมีแนวร่วม จะทําคนเดียวไม่ได้  เมื่อเร็วๆน้ี นายวีระ 
โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ก็พาทูตไปเที่ยวเชียงราย แบบน้ันง่ายเกินไป  
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นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรมสัญจร
สําหรับคณะทูตานุทูต ครั้งที่ 10 ซ่ึงจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและ
สถานทูตประเทศต่างๆประจําประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 เชื่อมโยงระหว่าง
จังหวัดเชียงราย ประเทศไทยและจังหวัดเชียงตุง  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีคณะทูตานุทูต
และผู้แทน จากประเทศต่างๆเข้าร่วม24 ประเทศ รวมจํานวน 38 คน อาทิ ปานามา เมียนมา กัมพูชา  
อินเดีย  ภูฏาน ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์  โปแลนด์  โปรตุเกส  อียิปต์  คาซัคสถาน  ชิลี  เปรู  ไนจีเรีย  
แอฟริกาใต้ บาห์เรน บังคลาเทศ เชค เนปาล โอมาน ปากีสถาน สโลวัก ติมอร์เลสเต ศรีลังกา โดยมี
เป้าหมายมุ่งสู่การเชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และผลักดันการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย 
ที่มา: https://www.facebook.com/ThaiMCulture/photos/ 
a.173827132678852.44311.162714673790098/1700567590004791/?type=3&theater 
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แต่ควรจะคิดต่อว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาส่งเสริมให้แต่งชุดไทยเป็นแฟช่ัน ส่งเสริมอาหารไทย วิถีชีวิต 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ดีเพราะเป็นเด็กบ้านนอก บิดาเป็นคนไทยเช้ือสายจีนมาจากนครสวรรค์ แต่มารดา
มาจากอยุธยา  ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เติบโตในกรุงเทพ ได้รับอิทธิพลจากครอบครัว เข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัด แล้วไปทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้รับการปลูกฝังทางวัฒนธรรมมาโดย
ตลอดและก็ต้องค้นหาตัวเอง เรื่องน้ีเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่แทนที่จะเรียนแต่วิชาการ แต่ควรจะเรียนด้าน
ประวัติศาสตร์ด้วย บางคนก็ไม่เข้าใจเร่ืองประวัติศาสตร์ ถ้าการเรียนสมดุลกันระหว่างวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คนที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์ก็ต้องรู้เรื่องวัฒนธรรมด้วย ในที่สุดหลักสูตรน้ีก็จะเป็นประโยชน์ 
ปัญหาคือ เด็กเรียนวิชาที่ตนเองไม่รู้คุณค่าของตนเอง แล้วจะเป็นสมาชิกของประเทศได้อย่างไร มันเก่ียวกับ
วัฒนธรรมหลายด้าน เช่น ระดับภาค วัฒนธรรมการเมือง ถ้าวัฒนธรรมการเมืองหมายถึงการซื้อขายเสียง 
ประเทศไทยก็ยุ่งเหยิง วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามา เมื่อรู้แล้ว ก็ต้องนําไปสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยพิจารณาให้ดี
แล้วทําในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ อาหาร แฟช่ัน  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า เวลาที่เราไปประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่น ก็มีโอกาสได้แต่งชุดประจําชาติ
ของเขา นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นล้านคนมาเมืองไทยในแต่ละปี แต่ไม่มีใครมุ่งมั่นนําเขาเข้ามาถ่ายรูปแต่งกาย
ชุดไทยหรือทําอาหารไทย เป็นเรื่องที่น่าคิด อยากจะให้ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากขึ้น และคนไทย
ควรมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากกว่าน้ี  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เห็นด้วยกับคุณวิชัย วันหน่ึงนักท่องเที่ยวต้องไม่มาแค่ซื้อของเท่าน้ัน 
แต่ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ เรื่องการทําอาหาร ก็มีคนสนใจ แต่ก็อยู่ในเฉพาะแวดวงคนรวย แต่นักท่องเที่ยว
ทั่วไปก็มาแค่ซื้อของที่ไม่เก่ียวข้องกับสินค้าทางวัฒนธรรมไทยเลย 


